



# สัปดาห์สาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

www.josephbanpong.org E-mail : st.joseph\_banpong@hotmail.co.th

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2023 ปีที่ 57 ฉบับที่ 3078

2023

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ปี A

พระวาจา (มธ.4:12-23)

เมื่อพระเยซูเจ้าทรงทราบว่ายอห์นถูกจองจำ จึงเสด็จไปยังแคว้นกาลิลี ทรงออกจากเมืองนาซาเร็ธ มาประทับอยู่ที่เมืองคาเปอร์นาอุม บนฝั่งทะเลสาบ ในดินแดนเผ่าเศบูลุนและนัฟทาลี ทั้งนี้เพื่อให้พระดำรัสที่ตรัสไว้ทางประกาศกอิสยาห์เป็นความจริงว่า “ดินแดนเศบูลุน และนัฟทาลี เส้นทางไปสู่ทะเลฟากโน้นของแม่น้ำจอร์แดน แคว้นกาลิลีแห่งบรรดาประชาชาติ ประชาชนที่จมอยู่ใน ความมืดได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่ ผู้ที่อาศัยอยู่ในดินแดน และในเงาแห่งความตาย แสงได้ส่องขึ้นมาเหนือพวกเขา แล้ว”

นับแต่นั้นมา พระเยซูเจ้าทรงเริ่มประกาศเทศนาว่า “จงกลับใจเถิด เพราะอาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว”

ขณะที่ทรงดำเนินไปตามชายฝั่งทะเลสาบกาลิลี พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องสองคนคือ ซีโมนที่เรียกว่า เปโตรกับอันดรูว์น้องชายกำลังทอดแห เขาเป็นชาวประมง พระองค์ตรัสสั่งว่า “จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็น ชาวประมงหามนุษย์” เขาทั้งสองก็ทิ้งแหไว้ แล้วตาม พระองค์ไปทันที

ภรรยา - ญาติพี่น้อง - หลาน

สร้างอุทิศแด่

เปโตร บุญรอด ซ้อยเครือ



ทำทุกอย่าง  
ด้วยความรัก

ไม่ทำอะไรทั้งสิ้น  
ด้วยการบีบใจ

“ Do all through love,  
nothing through constraint ”

นักบุญฟรังซิสแห่งซาเลส์  
St. Francis de Sales

เมื่อทรงดำเนินไปจากที่นั่น พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องอีกสองคนคือ ยากอบบุตรของเศเบดี และยอห์นน้องชายกำลังซ่อมแหอยู่ในเรื่องกับเศเบดีผู้บิดา พระองค์ทรงเรียกเขา ทันใดนั้นเขาทั้งสองก็ทิ้งเรือและบิดา แล้วตามพระองค์ไป

พระองค์เสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน



<b>หัวข้อ</b>	การประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรแห่งความรักและความรอดพ้น
<b>ธรรมล้ำลึก</b>	พระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์ความรักและความรอดพ้น
<b>ทำที่</b>	การยอมรับความแตกต่าง
<b>การดำเนินชีวิต</b>	เราจะสร้างสรรค์เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้องในบรรดาคริสตชนและคนต่างศาสนา



**บทอ่านที่หนึ่ง** : - อสย 8:23ข-9:3

หลังจากการสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์ซาโลมอน เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างอาณาจักรยูดาห์และอาณาจักรอิสราเอล ยูดาห์ได้ขอความช่วยเหลือจากอัสซีเรีย พวกเขาได้บุกอิสราเอล และจับชาวเผ่าเศบูลุนและนัฟทาลีไปเป็นเชลยจำนวนมาก ประกาศกอิสยาห์จึงได้ฝันถึงกษัตริย์ในอุดมการณ์ที่กำลังจะเสด็จมาเป็นกษัตริย์แห่งสันติอันแท้จริง

**บทอ่านที่สอง** : - 1 คร 1:10-13,17

คริสตชนที่เมืองโครีนธ์ได้แตกแยกกัน นักบุญเปาโลจึงได้เตือนพวกเขาให้ปรองดองกัน อย่าแตกแยก และอย่าทะเลาะวิวาท เพราะทุกคนได้รับเรียกให้เป็นศาสนบริกรของพระคริสตเจ้า เป็นศิษย์ของพระองค์ และร่วมส่วนในภารกิจของพระองค์

**พระวรสาร** : - มธ 4:12-23

นักบุญมัทธิวเขียนพระวรสารสำหรับคริสตชนที่มีพื้นเพเป็นชาวยิว และเห็นว่าความฝันของประกาศกอิสยาห์สำเร็จเป็นจริงในพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงเริ่มภารกิจประกาศข่าวดีของพระเจ้าในดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่





จาก...

พระวาจา...สู่ชีวิต



## การเรียกของพระเจ้า

พระวรสารวันนี้ บอกให้เราทราบถึงการเริ่มต้นพันธกิจของพระเยซูเจ้า พระองค์เสด็จไปแคว้นกาลิลี ทรงเทศน์สอนในศาลาธรรมและประกาศข่าวดีแห่งอาณาจักรของพระเจ้า พระองค์ทรงเรียกศิษย์กลุ่มแรกคือ เปโตร อันดรูว์ ยากอบ และยอห์น ซึ่งเป็นชาวประมงที่เมืองคาเปอร์นาอุม เพื่อร่วมส่วนในพันธกิจและเป็นพยานถึงพระองค์ในโลก ทรงตรัสกับซีโมนและอันดรูว์ว่า “จงตามเรามา เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงจับมนุษย์” (มธ 4:19) พวกเขาล้วนเป็นชาวประมงธรรมดา ไม่มีความรู้อะไรมาก สิ่งที่พวกเขาารู้ดีที่สุดคือการจับปลา

พระเยซูเจ้าทรงเริ่มพันธกิจที่เมืองคาเปอร์นาอุมในฐานะแสงสว่างยิ่งใหญ่ที่ประกาศกอิสยาห์กล่าวถึงในบทอ่านแรก ข่าวดีที่ทรงประกาศคือ “จงกลับใจเถิด เพราะอาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว” (มธ 4:17) ทรงเชื้อเชิญให้ “กลับใจ” มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าและตอบสนองการเรียกของพระองค์ เป็นการเรียกให้เปลี่ยนแปลงวิถีดำเนินชีวิตแบบถอนรากถอนโคน และเปลี่ยนแปลงจิตใจเพื่อทำงานของพระเจ้า

ศิษย์กลุ่มแรกของพระเยซูเจ้าได้เป็นผู้ร่วมงานที่มีส่วนในพันธกิจของพระองค์ เมื่อได้รับการเรียก พวกเขาได้ตอบรับทันทีโดยไม่ลังเล ละทิ้งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็เครื่องมือในการหาปลาที่ใช้เค็ยงซีฟ บิตามารดาและครอบครัว เพื่อเป็นศิษย์ติดตามพระองค์โดยไม่มีเงื่อนไข ในหมู่พวกเขาไม่มีใครเคยเห็นหรือรู้จักพระเยซูเจ้ามาก่อน แต่เมื่อได้รับการเรียก พวกเขาหยุดงานที่กำลังทำอยู่ทันที ละทิ้งทุกสิ่งที่เป็นเจ้าของเพื่อมาอยู่กับพระองค์

## ข้อคิดสำหรับเรา

นักบุญเปาโลได้ย้ำกับคริสตชนชาวโครินธ์ในบทอ่านที่สองว่า ทุกคนได้รับการเรียกให้มาเป็นศาสนบริกรของพระคริสตเจ้าและเป็นศิษย์ของพระองค์ ทุกคนร่วมมีส่วนในภารกิจของพระเยซูเจ้าคือเป็นแสงสว่างแก่มนุษย์ในท่ามกลางความมืด จะต้องไม่มีความแตกแยกและการทะเลาะเบาะแว้งในหมู่คริสตชน แต่ต้องยอมรับซึ่งกันและกันอย่างทีุ่ทุกคนเป็น การอุทิศตนในการเป็นศิษย์และรับใช้ซึ่งกันและกัน จะทำให้พวกเขาสามารถจัดการแบ่งแยกแตกต่างที่กำลังเผชิญอยู่ให้หมดสิ้นไปได้

คริสตชนแต่ละคนได้รับการเรียกให้มาเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้า เราได้อุทิศตนเพื่อการเป็นศิษย์และการรับใช้พระคริสตเจ้ามากน้อยเพียงใด การเรียกให้มาเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้า คือ การเรียกให้มา



เลียนแบบและเดินตามแนวทางของพระองค์ในการนำแสงสว่างให้แก่โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำให้แสงสว่างแห่งความรัก ความเห็นอกเห็นใจ และการให้อภัยของพระคริสต์เจ้าฉายแสงในตัวเรา เพื่อคนอื่นที่เห็นกิจการดีในตัวเราจะได้สรรเสริญพระบิดาเจ้าของเรา

ในการเป็นศิษย์ติดตามพระคริสต์เจ้า จะต้องละทิ้งสิ่งที่เราเป็นเจ้าของ โดยเฉพาะน้ำใจของเรา เพื่อเราจะสามารถอุทิศตนในการรับใช้พระเจ้าและเพื่อนพี่น้องได้อย่างเต็มที่ เราจะต้องเป็นอิสระในการปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้ามากกว่าน้ำใจของเรา และพร้อมที่จะดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าที่มีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นในการรัก รับใช้ และมอบชีวิตเพื่อทุกคนโดยไม่แบ่งแยก

พระเยซูเจ้าทรงเรียกเราให้มาเป็นคริสตชนและเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ ทำให้เราได้รับแสงสว่างและมีส่วนในพันธกิจของพระองค์ในโลกนี้ นั่นไม่ใช่เพราะเราดีกว่าคนอื่น แต่เพราะความรักของพระเจ้ายิ่งใหญ่ ทรงรักเราและเรียกเราทุกวันให้ติดตามพระองค์ เราต้องไม่ลังเลในการติดตามและเลียนแบบพระองค์โดยไม่มีเงื่อนไข โดยเฉพาะในความรัก การรับใช้ และการให้อภัยในชีวิตประจำวัน

คริสตชนต้องรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันในหมู่คณะ และทำทุกวิถีทางในการขยายอาณาจักรของพระเจ้าในชีวิตประจำวันของตน ตามบทบาทและหน้าที่ที่ทรงมอบหมาย ศิษย์พระคริสต์ต้องดำเนินชีวิตเป็นศิษย์แท้จริงของพระเยซูเจ้า เป็นเครื่องมือที่มองเห็นได้แห่งพระพรของพระเจ้าในชีวิตประจำวัน ในการรักโดยไม่มีเงื่อนไข การรับใช้ด้วยใจกว้าง และการให้อภัยไม่สิ้นสุด เพื่อสร้างอาณาจักรของพระเจ้าในทุกที่ที่เราอยู่



1. บ้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตใบนกางແ່ງความรักและการให้อภัยตามแบบพระคริสต์เจ้า
2. บ้าพเจ้าจะประกาศข่าวดีของพระเจ้าผ่านคำพูดและการกระทำที่ดี
3. บ้าพเจ้าจะกลับใจและเปลี่ยนแปลงวิถีดำเนินชีวิตเสียใหม่



ผู้ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม ค.ศ. 2023

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บอุทาน	เชิญของถวาย
07.00 น.	คุณพ่อชินวัฒน์	คามิลเลียน	คุณนรเสฏฐ์ – คุณนภสมน	คุณอรุณภา	คุณช่งยั้ง
09.50 น.	คุณพ่อเจ้าวิ๊ด	คุณกรนุช	คุณอาจรีย์ – คุณชาลิสสา	คุณอกวิวันท์	คุณวารินทร์
19.00 น.	คุณพ่อวัฒนา	นาซาเรธ	คุณกุลธิดา – คุณอุมพร	คุณภาวณา	คุณจุฑาทิพย์

# ศิษย์พระเยซู

ที่นา... หนังสือทุกกาล

วันนั้น...เมื่อเสียงร้องจากทะเลทรายถูกปิดเงียบในที่คลุมบัง  
เสียงร้องของพระเจ้าได้ประกาศยุคใหม่แห่งพระเมตตา  
ดวงตะวันแห่งองค์พระบุตรฉายส่องจากฟากฟ้ากว้างไกล  
สัมผัสแผ่นดินโลกอย่างอบอุ่นหัวใจ  
...ปรากฏเป็นนิมิตหมายแห่งการเริ่มของกาลเวลาใหม่  
กาลเวลาแห่งภารกิจจากกาลิลี...แดนชนต่างชาติ...เพื่อมนุษยชาติ  
ณ ริมฝั่งทะเล...แห่งการเรียกและการตอบรับ  
ไม่ปรากฏเครื่องหมายของความยิ่งใหญ่  
ไม่มีรายละเอียดเส้นทางอนาคต  
ไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับภารกิจ  
ไม่มีคำสัญญา...ไม่มีใบสมัคร  
ไม่มีสิ่งใดเลย  
เว้นแต่ จงตามเรามาเถิด  
และ พวกเขาได้ละทุกอย่าง และติดตามพระองค์ไป  
การขาดหายไปของรายละเอียดเปลือกนอกได้เกิดขึ้นโดยเจตนา  
ทั้งนี้...เพื่อบ่งชี้ถึงเนื้อในแห่งชีวิตการเป็นศิษย์พระเยซู  
พระเยซู...และพระเยซูเท่านั้นที่เป็นคุณค่า และความหมายของการเป็นศิษย์  
ปราศจากพระองค์ ชีวิตแห่งการเป็นศิษย์  
เป็นเพียงเสื้อผ้าและหน้ากากที่ใช้หลอกผู้คน  
ฉัน...เป็นคริสตชน...คนของพระคริสต์เจ้า...ศิษย์ของพระองค์  
ฉันกำลังก้าวเดินแสวงหาใคร...แสวงหาอะไร?  
...วาทนาประทับใจของนักเทศน์เยียงอโปสโต  
หรือ...ความภักดีต่อตำแหน่งแห่งเปโตร  
หรือ...ความเข้มแข็งเด็ดขาดของเปาโล  
ถ้าฉันไม่มุ่งไปหาพระองค์ และนำผู้คนไปหาพระองค์  
ชีวิตคริสตชนของฉันดูไร้ค่าและหลอกลวง



## "คินสิจิ" ความงามของบาดแผลแห่งชีวิต

ที่มา... ฟร็องัวร์แตล

'คินสิจิ ความงามของบาดแผลแห่งชีวิต' คือหนังสือที่เขียนขึ้นโดย โทมัส นาวาร์โร จิตแพทย์ชาวสเปน โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทคนิคการซ่อมแซมโลหะขณะที่แตกบิ่นเสียหายของชาวญี่ปุ่น

ชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า ถ้วยชามที่แตกบิ่นนั้นไม่ควรจะถูกทิ้งขว้าง แต่เราสามารถซ่อมแซมมันให้กลับคืนมามีชีวิตอีกครั้งได้ โดยหัวใจสำคัญของการซ่อมแซมถ้วยชามเหล่านี้ ไม่ใช่การปิดรอยแผลที่เกิดขึ้น แต่มันคือการขบเนนบาดแผลให้สวยงามยิ่งขึ้น ด้วยการเชื่อมประสานด้วยรักของ

และนั่นก็คือความจริงที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเยียวยาบาดแผลในชีวิตของมนุษย์เราเช่นกัน เพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เปราะบางไม่ต่างอะไรกับถ้วยชามที่พร้อมจะแตกหักได้อยู่เสมอ ถ้าเรากลัวความเจ็บปวด เราก็ยอมไม่อาจใช้ชีวิตได้อย่างแท้จริง ดังนั้นหัวใจสำคัญของการมีชีวิต จึงไม่ใช่การกลัวการแตกหัก แต่มันคือความเชื่อที่ว่า ไม่ว่าเราจะแตกสลายสักกี่ครั้ง เราก็สามารถกอบกู้เศษซากแห่งความผิดพลาด และซ่อมแซมตัวเองกลับมาใหม่ให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมได้อยู่เสมอ

ความเจ็บปวดและบาดแผลเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราไม่มีวันหลีกเลี่ยงได้ แต่มันสำคัญที่ว่าเราจะเยียวยาตัวเองจากบาดแผลนั้น และเรียนรู้จากมันได้มากแค่ไหน >>>



ประกาศ

สรุปข่าว



### ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อระลึกถึงนักบุญโยเซฟองค์อุปถัมภ์ของวัดของเรา ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม ค.ศ. 2023 เวลา 19.00 น. หลังพิธีบูชาขอบพระคุณจะมีการแห่ไปยังอนุสาวรีย์นักบุญโยเซฟด้านหน้าวัด

### มีสชาวันตรุษจีน

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม ค.ศ. 2023 ซึ่งตรงกับวันตรุษจีน (วันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน) ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น., 09.00 น. และ 19.00 น. ที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง เพื่อขอบพระคุณพระเจ้าและขอพรปีใหม่อีกครั้งหนึ่ง



## ประกาศ

## สรุปข่าว



### ระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษร่วมกันระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์ ใน วันอังคารที่ 24 มกราคม ค.ศ. 2023 เวลา 19.00 น. หลังพิธีจะมีการแห่และสวดสายประคำไปยังถ้ำแม่พระหน้าอาคารเปาโล ที่นั่นจะมีการเผาจดหมายที่พี่น้องสัตบุรุษได้เขียนถึงแม่พระและรับพรจากพระสงฆ์

### ฉลองวัดนักบุญฟรังซิสอัสซีซี หาดแดง

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดนักบุญฟรังซิสอัสซีซี หาดแดง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ใน วันเสาร์ที่ 28 มกราคม ค.ศ. 2023 เวลา 10.30 น. โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปิญาญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธี

### สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก

คณะผู้ใหญ่ ครู และนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ใน วันอังคารที่ 31 มกราคม ค.ศ. 2023 เวลา 18.00 น. ณ วัดน้อยของวิทยาลัย โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปิญาญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธี (จดมีสซาเย็นที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง)

### สมโภชท่านนักบุญคามิลโล กลับใจ

คุณพ่ออธิการ สมาชิกนักบวชคณะคามิลเลียนและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลซานคามิลโล บ้านโป่ง ขอเรียนเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส สมโภชท่านนักบุญคามิลโล กลับใจ ใน วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2023 เวลา 18.00 น. ณ วัดน้อยของโรงพยาบาล (จดมีสซาเย็นที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง)

### วันศุกร์ต้นเดือน

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ใน วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2023 (วันศุกร์ต้นเดือน) เวลา 19.00 น. ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ตอนเช้ามีการส่งศีลมหาสนิทแก่ผู้เจ็บป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถมาวัดตามปกติ แต่สิ่งสำคัญขอให้แต่ละคนได้เตรียมตัวรับพระเยซูเจ้าอย่างพร้อมเพรียงด้วย

### ระลึกถึงนักบุญบลาสีโอ (พิธีเสกคอ)

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมระลึกถึงนักบุญบลาสีโอและรับการเสกคอกจากพระสงฆ์ ใน วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2023 หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 19.00 น.

### ข่าวมรณะ

เฟโดร นิยม เปี่ยมพรกุล พระไฉรับไปเมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม ค.ศ. 2023 รวมอายุได้ 75 ปี ครอบครัวได้นำศพของท่านมาตั้งสวดที่วัดเก่า และเมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม ค.ศ. 2023 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. ได้มีพิธีมิสซาปลงศพ และเคลื่อนศพไปฝัง ณ สุสานวัดอัครเทวดาคามิลลาเอล ดอนกระเบื้อง ขอคำภาวนาอุทิศแด่พี่น้องของเราที่ได้จากไป



# ปฏิทิน พิธีบูชาขอบพระคุณ ประจำสัปดาห์

วัน - เวลา	มกราคม 2023 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 22 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา (วันตรุษจีน) อุทิศแด่ รีนอ ค็อยกี - โรซา วัวย ทรัพย์เย็น สุขสำราญสำหรับสัตบุรุษ อุทิศแด่ ฟรังซิสกา พยอม ทิวากร (ครบ 28 ปี)	คุณบุญอิม ทัพศาสตร์ วัด คุณพิมพ์ใจ เทียนทอง
จันทร์ที่ 23 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา สุขสำราญสำหรับลูกสาว อุทิศแด่ อันทา จำลอง แซ่ตัน (ครบ 34 ปี) อุทิศแด่ มาริอา มัคคาเลนา ส้ารวม แสงเทียน	บิดา - มารดา ลูก - หลาน ลูก - หลาน
อังคารที่ 24 19.00 น.	ระลึกถึง น.ฟรังซิส เดอ ซาลส์ พระสัวมราชและนักปราชญ์ สุขสำราญสำหรับครอบครัว คุณวลัยลักษณ์ คิมพะจันทร์ อุทิศแด่ มาริอา เน็กตั้ง ว่องวิทย์ อุทิศแด่ เปาโล ซ้ำเต็ด แซ่เหลี้ยว - คาทารีนา แซ่เตียง แซ่โกว อุทิศแด่ ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับครอบครัวลูกลิตานนท์และครอบครัวบุญโยภาส	คุณวลัยลักษณ์ คิมพะจันทร์ คุณพิชัย - คุณเรวดี คุณมนธิชา กิตติวินิชนันท์ คุณปรีดี บุญโยภาส
พุธที่ 25 19.00 น.	ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโลอัครสาวก อุทิศแด่ โยเซฟ วีรัตน์ - ยอห์น เจริญ มหัทธมพงศ์ (ครบ 25 ปี) อุทิศแด่ มาริอา เทียนศรี - เทเรซา ดรุณี - โยเซฟ สมชาย ศิริวรศิลป์ อุทิศแด่ เปโตร เอ็ง ศรีประโม่ง - ยอห์น บอสโก สมเกษม เปรมอนันต์	หลาน คุณวรวิณี ศิริวรศิลป์ คุณวีราพร บุญญฤทธิ์
พฤหัสบดีที่ 26 19.00 น.	ระลึกถึง น.กัมโบ้ และ น.กัณธ พระสัวมราช อุทิศแด่ ยอห์น พยงค์ แจวจเจริญ อุทิศแด่ โรซา กิมลี วงศ์เทียมจันทร์ อุทิศแด่ เลานเรนเต จำลอง - เปโตร ณรงค์ - โยเซฟ สมเกียรติ - อ๊กเนส จามารี - มาริอา นารุณ ระดมกิจ	คุณรุ่งนภา มีแก้วศรี คุณนงลักษณ์ คุณนที ระดมกิจ
ศุกร์ที่ 27 19.00 น.	น.อวยลา เมริซี พรหมจารี อุทิศแด่ เทเรซา ปราณี จันทร์ดำรง (ครบ 7 ปี) อุทิศแด่ มาริอา โดมินิกา ทองใบ เลหาชัยนันท์ (ครบ 20 ปี) อุทิศแด่ โยเซฟ สมหวัง นพนันทนาพร	ลูก ๆ บุตร - ธิดา คุณจารุพรรณ เทียนทอง
เสาร์ที่ 28 19.00 น.	ระลึกถึง น.โกมัส อาควินัส พระสัวมและนักปราชญ์ อุทิศแด่ วินเซนตซ์ซีโอ เสี่ยง - ลูซีอา ลำอังกค์ ประสูตร์แสงจันทร์ อุทิศแด่ อ๊กเนส โสภา เนื่องผาสุข อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีปีศาจคิดถึง	คุณอำนาจ ประสูตร์แสงจันทร์ คุณชูศรี ชมเอ คุณพรศรี โรจนเมธี